
สภามหาวิทยาลัยรบัรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐ /๒๕๕๑  วันท่ื   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑     

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔.      ดร.ศุภวตัร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตําแหนง 
๕.      รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖.      ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.     ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.      นายทินกร นาํบุญจิตต ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙.     รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                       ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๐.   นางเพ็ญพรรณ                   วังววิัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.   นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.   ผศ.จรินทร                       ชาติพันธ                 รองอธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓.    ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร  
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหาร 
๑๔.    อาจารยถนัด                     บุญชัย                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูไมมาประชมุ 
๑.     นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.    นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
๓.    ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ            นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔.   นางอรวรรณ                        ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๒

 
๕.   ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๖.    อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.     นางกนกวรรณ            พวงลังกา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.    นางศิริพร                            ธุวดาราตระกูล      ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๓.    นางสาวอมตะ                     ปญจไชยา              ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ การประชมุสภามหาวิทยาลัย 
                    อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  แจงที่ประชุมวาในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยคร้ังนี้เปนการประชุมที่ถูกตองตามกฎหมาย  ขาดเฉพาะองคประกอบเทานั้น  
ดังนั้นการประชุมวันนี้จะเปนการประชุมตามปกติ   เรื่องใดที่สามารถจะดําเนินการไปไดก็ควร
ดําเนินการเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย   ขณะเดียวกันหากเรื่องใดมีการลงมติและ 
มีผลกระทบในทางกฎหมายจําเปนตองชะลอไวกอน  ในการประชุมครั้งนี้สวนใหญจะเปนการ
ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  เปนการรายงานภารกิจที่ไมตองใชมติ 
สภามหาวิทยาลัย 
     
  มติสภามหาวิทยาลัย     

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๓

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
     ๒.๑  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑  วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

          สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/
๒๕๕๑  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๑  นําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
และแกไขในเบื้องตน โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดสงแบบตอบรับกลับมายังสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยภายในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๑  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบรับกลับมา  
๔  คน และใหแกไขจํานวน  ๑  คน  ซ่ึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลวรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีขอสังเกตวา  ตามที่อธิการบดีไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวันนี้เปนการประชุม
ตามปกติ  เพียงแตขาดองคประกอบ   หากเรื่องใดมีการลงมติและมีผลกระทบในเชิงกฎหมายควร
จะชะลอไวกอน  ดังนั้นจึงเกรงวาจะเปนประเด็นปญหาขึ้นมา  หากมีการรับรองรายงานประชุม  ซ่ึง
อาจจะขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๗ หมวด ๒ ขอ ๑๒  

ที่ประชุมรวมกันพิจารณามีความเห็นวา  ใหมีการประชุมโดยใหมีการพิจารณาแตไมตอง
มีการลงมติ  ถือวาเปนการประชุมในวาระพิเศษ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย    
  เห็นชอบรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑  วันที่ ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๕๑  และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป  
ใหนํารายงานการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 

๓.๑   (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การไดมาซึ่งบุคลากร 
         ของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และ  
          (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การไดมาซึ่งบุคคล 

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๔

          ในทองถิ่นท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 

 
               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 
๘/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การไดมาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. .... ตามที่เสนอ  สวนระยะเวลาตามกําหนดการในประกาศนั้น 
ใหนํามาพิจารณาอีกครั้ง   
 ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาระยะเวลาดังกลาว  และพิจารณา (ราง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การไดมาซึ่งบุคคลในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๑ และ ๓.๑-๑   
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา  โดยมีการแกไขและกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 
 ๑. (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การไดมาซึ่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
  ๑.๑ หนา ๓๐ ขอ ๑.๓ และ ๑.๔ ใหเติมคําวา “หรือ” ทายขอ ๑.๓.๑ – ๑.๓.๓  และ 
ขอ ๑.๔.๑ – ๑.๔.๓  
  ๑.๒ การสมัครหรือการเสนอชื่อ ระหวางวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
  ๑.๓ วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
 

 ๒.  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การไดมาซึ่งบุคลากรในทองถ่ิน
ที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
  ๒.๑ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ระหวางวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
  ๒.๒ ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการ
เสนอชื่อตามขอ ๒.๒.๑ แลวเสนอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ โดยเปนรายชื่อที่
ไมนับซํ้า ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย    
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   ๑. เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาของประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง การไดมาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. .... 
   ๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การ
ไดมาซึ่งบุคลากรในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  โดยกําหนดระยะเวลา ตามที่นําเสนอ 
 

๓.๒   การพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          จากคณาจารยประจํา (วาระท่ี ๖.๑ หนา ๑๙) 
          

               เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสง
เร่ืองไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นตาง  ๆ ตามขอแนะนําของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย    

รับทราบ 
 
 ๓.๓   การแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 
                           ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (วาระที่ ๗.๑ หนา ๒๗) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุง
แกไขการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  โดยใหแตงตั้งเปนชื่อไมตองระบุตําแหนงไปกอนจนกวาจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําชุดใหม 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๓ และ ๓.๓-๑  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้ 
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  ๑. อนุมัติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย  การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) 
คําส่ังที่นําเสนอ 

๒. อนุมัติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  รายละเอียดตาม (ราง) คําส่ังที่นําเสนอ 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้   
 
  ๑. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการยกราง
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
       ๑.๑ ควรเพิ่มตัวแทนคณบดี จํานวน ๑ คน เปนกรรมการดวย 
       ๑.๒ องคประกอบของคณะกรรมการมีจํานวนมากเกินไป อาจทําใหการ
ประชุมไมคลองตัว 
       ๑.๓ ควรลดจํานวนคณะกรรมการ อาจแตงตั้งเพียง ๙ หรือ ๑๑ คน 
       ๑.๔ การแตงตั้ง “อธิการบดี” ควรแกไขใหมเปน “อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่ไดรับมอบหมาย” 
       ๑.๕ เมื่อยกรางขอบังคับเสร็จแลวควรใหประชาคมไดมีสวนรวมดวย 
  ๒. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
        ๒.๑ อาจกําหนดจํานวนคณะกรรมการให เทากับคณะกรรมการ ฯ ชุดแรกที่
นําเสนอ คือ ๙ หรือ ๑๑ คน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย     
   ๑. อนุมัติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ  โดยใหแกไข ดังนี้ 
        ๑.๑ ใหปรับลดจํานวนคณะกรรมการลงใหคงเหลือ ๙ คน 
        ๑.๒ มอบอธิการบดีและประธานกรรมการ รวมกันพิจารณารายชื่อ
กรรมการที่จะปรับลดลง 
        ๑.๓ แกไข ขอ ๒ จากเดิม “อธิการบดี” เปล่ียนเปน “อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย” 
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   ๒. อนุมัติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ  โดยใหรอผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแลวดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 
         
ระเบียบวาระที่ ๔ ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
       ๔.๑  แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานมหาวทิยาลัย 
 
 อธิการบดีนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเพื่อขอความอนุเคราะหใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยใหแนวคิดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 สภาพปจจุบัน 

• ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรประมาณ ๙๐๐ คน 
  - ๖๐๐ คน เปนพนักงาน 
  - ๓๐๐ คน เปนขาราชการ ลูกจางประจํา 

• ในอนาคตอีก ๑๐ ป เกือบทั้งหมดเปนพนักงาน ขาราชการจะลดลงและ 
                                            หมดไปในที่สุด 

• ปจจุบันพนักงาน ๕๐๐ คน จาก ๖๐๐ คน รับเงินเดือนคาตอบแทนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 

• แตละปงบประมาณจะใชงบประมาณจากเงินรายได  เพื่อจายคาตอบแทน
ประมาณ ๘๐ ลานบาท ประมาณหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายได และ
งบประมาณเพิ่มขึ้นปละประมาณ ๖ % 

 
 ประเด็นปญหา 

• ปจจุบันมหาวิทยาลัยจายเงินเดือนเทากับเงินเดือนของขาราชการ 

• สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไมเทาราชการ คือ คารักษาพยาบาล และ 
บําเหน็จ บํานาญ 

• สิทธิ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ สิทธิประโยชนอยางอื่นเทากับราชการ 

• ปจจุบันการแขงขันเพื่อสรรหาบุคคลเขามาทํางานคอนขางสูง  สวนมาก
จะแขงขันดวยผลประโยชนตอบแทน 
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• ในอนาคตการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาจะอยูในรูปของการ
บริหารแบบใหม นอกระบบ มากกวาการบริหารแบบระบบราชการ 

• ส่ิงที่ระดมความคิดในครั้งนี้  จะสงผลตออนาคตของสถาบัน  ของ
บุคลากร และระบบบริหารงานบุคคลสูงยิ่ง 

 
 
 ประเด็นการระดมความคิด 

• การทําสัญญา 
                                           - ทดลองปฏิบัติราชการ 
                                           - การทําสัญญา ๔ ป หรือ ถาวร 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การประเมินเปนราย ๖ เดือน 

• การจายคาตอบแทน หรือ เงินเดือน 
- การจาย ๑.๗ เทา สําหรับสายวิชาการ 
- การจาย ๑.๕ เทา สําหรับสายสนับสนุน 

• การใหเงินเดือนตามวุฒิ หรือ เปนรายบุคคล 

• การขึ้นเงินเดือน เปนขั้นหรือ เปนเปอรเซ็นต 

• กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อเปนสวัสดิการ 

• คารักษาพยาบาล 

• เงินหลังเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน 
 
 ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะหกรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลดังกลาว  เพื่อจะ
ไดระดมความคิดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑ การจัดการศึกษาโครงการพัฒนาครู/ผูบริหารการศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
                     เชียงใหม 

 
         อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอที่ประชุมวา  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงมายังสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เพื่อช้ีแจง 
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ใหทราบวาการดําเนินการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาครู/ผูบริหารการศึกษา  ใหไดรับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  และปริญญาโททางการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไมสอดคลองกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓  เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕  และขอบังคับของสถาบันราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ไปแลวนั้น 
  คณะกรรมการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๑  ไดพิจารณาหารือในเรื่องดังกลาว  เห็นวาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการศึกษา
ในโครงการพัฒนาครู/ผูบริหารการศึกษา  สําหรับผูที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรทางการบริหาร
การศึกษาเขาศึกษาเพิ่มเติมอีก ๑ ป โดยไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข)  แลวใหไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษานั้น   เปนการดําเนินการที่ไมสอดคลองตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  หลักเกณฑและแนวทางอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมสอดคลองกับขอบังคับของ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีมติเห็นสมควรใหแจง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหดําเนินการยุติการจัดการศึกษาลักษณะดังกลาวโดยทันที  และให
ดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่องตอไปนี ้

๑. กรณีที่มีนักศึกษาอยูระหวางการศึกษาในโครงการดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการแกไขการจัดการเรียนการสอนใหถูกตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓  เกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศกึษา
ในระบบ  พ.ศ. ๒๕๔๕  และหลักเกณฑและแนวทางอื่นที่ เกี่ยวของตลอดจนขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยพิจารณาเปนรายบุคคล 
  ๒. ใหดําเนินการแกไขกรณีผูที่สําเร็จการศึกษาตามโครงการดังกลาวไปแลว  ให
ศึกษาสําเร็จคุณวุฒิปริญญาโทสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๓๓  เกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 
๒๕๔๕ หลักเกณฑและแนวทางอื่นที่เกี่ยวของตลอดจนขอบังคับของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณา
เปนรายบุคคล
  ๓. ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรายงานวิธีการดําเนินการแกไขและ
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จในการแกไขเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  และ
เมื่อการดําเนินงานบรรลุผลเรียบรอยแลวใหรายงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบอีกครั้ง 
 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขอรายงานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโครงการพัฒนาครู/ผูบริหาร ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 ๑๐

 
 

ความเปนมา 
 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏรวมกับครุสภา เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารการศึกษาใหไดรับ
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ วุฒิทางการบริหารการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  สําหรับการพัฒนาผูบ ริหาร   สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดจัดทํ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา   
  การดําเนินการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดพัฒนาหลักสูตรกลาง โดยการนําหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษามาเรียนสวนหนึ่งและใหวุฒิประกาศนียบัตร 
บัณฑิต  
 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการ และในคูมือนั้นได
เขียนไววา “หลักสูตรประกานียบัตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา ) เปนหลักสูตรตอเนื่องกับ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา) โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตจะเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามขอกําหนดของหลักสูตรไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต สวน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต เรียนรายวิชาอยางนอย ๓๓ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ
อีก ๑๒ หนวยกิต รวมเปน ๔๕ หนวยกิต เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (การบริหารการศึกษา ) แลว ก็สามารถศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา ) ได   โดยเรียนรายวิชาตามขอกําหนดอีก ๙ หนวยกิต ( ๒ รายวิชา ) 
และทําวิทยานิพนธ พรอมสอบวิชาเสริมและประมวลความรูผานเกณฑของหลักสูตร ก็
สําเร็จการศึกษา ไดรับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา )” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดการศึกษาตามคูมือของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
  ปรากฎวาการดําเนินการตามคูมือ ขัดกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหโอนเพียง ๑๘ หนวยกิต แตตามคูมือเปนการโอนไป 
๒๗ หนวยกิต จึงขัดกับขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ไดดําเนินการไปจํานวน ๑ รุน ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๓๑ คน  
  มีการรองเ รียนจากคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหตรวจสอบ  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสอบถามมหาวิทยาลัย และไดตอบแบบตรง ๆ 
คือทําตามคูมือ  เพราะตอนที่ถามมานักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาไปแลว คงทําอะไรไมได
แลว รอการวินิจฉัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดวินิจฉัยแลว ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไข 

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๑๑

       ใหถูกตองและรายงานใหกับสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แนวทางการแกปญหา 

 สําหรับผู เขาศึกษาตามหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ                
( ยอนหลัง )  
  ใชการเทียบโอนประสบการณบางรายวิชาใหครบหลักสูตร 
  ใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจนครบหลักสูตร 
  ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการ   

 
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา  และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
  ๑. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตรไปแลว ควรใหสิทธิ์หรือ
รับรองไปไดเลย เพราะไดสําเร็จการศึกษาและรับปริญญาไปแลว 

๒. มีขอสังเกตวาคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมมีอํานาจในการสั่งการให
มหาวิทยาลัยยุติการจัดการศึกษา ควรเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  แตคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนองคกรที่กํากับมาตรฐานการศึกษาจึงเปนความจําเปนที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาว 

      ๓. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อาจมีแนวทางเพื่อการแกไขปญหาในกรณีนี้  
ดังนี้ 

           ๓.๑ สภามหาวิทยาลยัควรออกประกาศเพื่อระงับการจัดการศกึษาในโครงการนี้ 
ช่ัวคราว โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    ๓.๒  สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ 
ดําเนินการในเรื่องนี้  เพื่อพิจารณาแกไขเปนรายบุคคล 

๔. ควรมีการสํารวจจํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหานี้ เพื่อนําขอมูลไปเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทราบวามติของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในครั้งนี้ไดเกิดผลกระทบตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
เปนจํานวนมาก 

๕. มหาวิทยาลัยควรประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงอื่นที่ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกันเพื่อแกไขปญหาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๖. หากมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้ในรุนตอไป ไมควรจัดทําเปน 

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๑๒

โครงการเฉพาะแบบนี้ แตควรรับบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขามาศึกษาตอในระบบ
ปกติ จากนั้นอาจเทียบหรือโอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่นักศึกษาผูนั้นสําเร็จ
การศึกษามา โดยใชขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

มติสภามหาวทิยาลัย 
รับทราบ  และมหาวิทยาลัยควรทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเพื่อช้ีแจงตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นสําคัญ ๒ เร่ือง 
คือ 

๑. ยืนยันวามหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาในโครงการนี้อยางถูกตองตาม 
คูมือของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น)  และสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติการใหปริญญาซึ่งมีศักดิ์และสิทธิแหงปริญญานั้นทุกประการ 

๒. ยืนยันวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวแลว 
 
 ๕.๒  รายงานการรับ-จายเงินรายไดและงบประมาณแผนดินเดือนมีนาคม 
                       เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 
                       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายงานการรับ-จายเงินรายได และงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพียง ณ ส้ินเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนี้ 
           ๕.๒.๑ สรุปรายรับจริงของเงินรายได  
                       ๕.๒.๒ สรุปรายงานการรับ-จายเงินรายได  
          ๕.๒.๓ สรุปรายงานการจายเงินงบประมาณแผนดนิ  
          ๕.๒.๔ สรุปรายงานการรับ-จายโครงการที่มีรายได 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย    

รับทราบ 
 
 ๕.๓  การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุ ิ
 

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๑๓

           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อแจงใหทราบและมีขอเสนอการแกไขปญหากรณี 
การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตามหนังสือที่  
ศธ ๐๕๐๙(๕)/ ว ๖๘๘  ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
           รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย   

รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๖.๑   การรองขอขอมูลเก่ียวกับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยพวงทอง พรอมไท 
    
                           อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  แจงวาไดรับหนังสือจาก
อาจารยพวงทอง  พรอมไท  ขอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
พวงทอง  พรอมไท   จึงนําหารือสภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางไร 
 
  มติสภามหาวทิยาลัย   

ไมควรเปดเผยรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามที่รองขอ  การพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยพวงทอง พรอมไท สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสิ้นสุด
กระบวนการเรียบรอยแลว  สวนประเด็นที่อธิการบดี เ รียนหารือนั้น  สภา
มหาวิทยาลัยมีความเห็นวาไมควรเปดเผยรายชื่อที่ผูทรงคุณวุฒิตามที่รองขอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๗   เร่ืองอื่น ๆ  
 
 ๗.๑  การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไป  
 

        อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ขอกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยกอนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  อีกคร ั้งหนึ่ง  
เนื่องจากมีความจําเปนตองอนุมัติปริญญาใหแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ซ่ึงจะไปสมัครงาน
ในชวงประมาณ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ที่ประชุมจึงมีมติกําหนดใหมีการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๘ และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๑๔

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. 
 

 
    กนกวรรณ  พวงลังกา 
 (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
                                                                                        ผูชวยเลขานุการ   
   ผูจดรายงานการประชุม 
 
          ถนัด   บุญชัย 
 (อาจารยถนัด    บุญชัย) 
                                               รองอธิการบดี   
                                                                                  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 
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